



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
เรื่อง รายชื่อองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจ และรายชื่อผู้แทนองค์กรที่มีสิทธิ
เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้ออกประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจเป็นกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ซึ่งปัจจุบันได้ครบกำหนดเวลาการขึ้นทะเบียนองค์กรและเสนอชื่อผู้แทนองค์กรเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจเป็นกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงานแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงออกประกาศรายชื่อองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจและรายชื่อผู้แทนองค์กรที่มีสิทธิรับการคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและรายชื่อผู้แทนองค์กร

ชื่อองค์กร	ชื่อผู้แทน
๑.๑ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย	นายวิจารณ์ สีมาฉายา
๑.๒ สมาคมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านอยุธยา	นายสมศักดิ์ สันธินาค

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุมคัดเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจเป็นกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จะมีหนังสือแจ้งไปยังองค์กรตามรายชื่อดังกล่าว เพื่อเชิญผู้มีอำนาจขององค์กร หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิคัดเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจเป็นกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๑ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เลขที่ ๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น ๑๙ ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๗๔๔, ๗๑๓ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ recruit@erc.or.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายคมกฤษ ดันตระวาณิชย์)

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน